
เรื่องเสร็จที่ ๑๐๐/๒๕๐๘ 

 

“ใช้เฉพาะในราชการ ไม่เป็นสิ่งพึงเปิดเผย” 

บนัทึก 

เรื่อง ขอใหค้ณะกรรมการกฤษฎีกาตีความปัญหาขอ้กฎหมาย 

(กรณีเกีย่วกบัการใชร้ะเบียบการเงิน)  

   

 

ส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรีได้มีหนังสือที่ สร. ๐๙๐๓/๑๖๑๐ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ ความว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งบันทกึความเหน็เกี่ยวกับ
เร่ืองอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและระเบียบการเงินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไปเพื่อด าเนินการนั้น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้น าความเสนอนายกรัฐมนตรี และ
พร้อมกนันั้นได้เสนอความเหน็เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการเกี่ยวกบัการใช้จ่ายเงินประเภทนอก
งบประมาณที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได้ใช้จ่ายไปก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะได้วางระเบียบ
การเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายขึ้นใช้ว่า กรณีดังกล่าวนี้  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะต้องน า
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินของทางราชการที่กระทรวงการคลังได้วางไว้ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกบัเร่ืองนี้มาบังคับใช้หรือไม่ นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีค าสั่งว่า เวลานี้
ได้มีระเบียบการเงินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้วางไว้แล้วหรือยัง ถ้ามี
แล้วกใ็ห้ถือปฏิบัติตามระเบียบนั้น ส่วนการใช้จ่ายเงินประเภทนอกงบประมาณก่อนมีระเบียบ ให้
หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาอกีคร้ังหนึ่งว่า ควรให้ถือปฏบิัติตามที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ
หรืออย่างไร นั้น 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๗) ได้ฟังค าชี้แจงของ
ผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ แทนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ แทนจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยแล้ว ผู้แทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยชี้ แจงว่า จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได้มีระเบียบ
การเงินของมหาวิทยาลัยโดยถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายมานาน คือ ตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
เป็นต้นมา และผู้แทนทั้งสามฝ่ายต่างยอมรับว่าเวลานี้ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินก่อนมี
ระเบียบนี้ เลย ข้อที่ว่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีระเบียบอยู่แล้วตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๔๓๘ นั้น 
ทางส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงทราบในภายหลัง
เมื่อได้มีการท าบันทึกเสนอนายกรัฐมนตรีแล้ว คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นว่า เมื่อข้อเทจ็จริง
เป็นดังกล่าวนี้กไ็ม่มีปัญหาจะต้องพิจารณา 

 

 

(นายเสกล  บุณยับฐิติ) 

รองเลขาธกิารฯ 

 

ส่งพร้อมหนังสอืที่ สร. ๐๙๐๓/๒๕๐๘  ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๐๘ 



 ๒ 

รักษาราชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีนาคม ๒๕๐๘ 
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ซึ
บันทึก
เรื่อง ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความปัญหาข้อกฎหมาย

(กรณีเกี่ยวกับการใช้ระเบียบการเงิน)

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือที่ สร. ๐๓๐๓/๑๒๑๐ ลงวันที่ oo
กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ ความว่า ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งบันทึกความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและระเบียบการเงินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไปเพื่อดําเนินการนั้น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้นําความเสนอนายกรัฐมนตรี และ
พร้อมกันนั้นได้เสนอความเห็นเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการเก
             ี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภทนอก
งบประมาณที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได้ใช้จ่ายไปก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะได้วางระเบียบ
การเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายขึ้นใช้ว่า กรณีดังกล่าวนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจะต้องนํา
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินของทางราชการที่กระทรวงการคลังได้วางไว้ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาบังคับใช้หรือไม่ นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีคําสั่งว่า เวลานี้
ได้มีระเบียบการเงินของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้วางไว้แล้วหรือยัง ถ้ามี
แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนั้น
              ส่วนการใช้จ่ายเงินประเภทนอกงบประมาณก่อนมีระเบียบ ให้
หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่งว่า ควรให้อือปฏิบัติตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ
หรืออย่างไร นั้น

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๓) ได้ฟังคําชี้แจงของ
ผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทนจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยแล้ว ผู้แทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยชี้แจงว่า จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได้มีระเบียบ
การเงินของมหาวิทยาลัยโดยถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายมานาน คือ ตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๕๓๕
เป็นต้นมา และผู้แทนทั้งสามฝ่ายต่
             างยอมรับว่าเวลานี้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินก่อนมี
ระเบียบนี้เลย ข้อที่ว่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีระเบียบอยู่แล้วตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๕๓๕ นั้น
ทางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงทราบในภายหลัง
เมื่อได้มีการทําบันทึกเสนอนายกรัฐมนตรีแล้ว คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริง

เป็นดังกล่าวนีก็ไม่มีปัญหาจะต้องพิจารณา

(นายเสกล บุณยับฐิติ)

รองเลขาธิการฯ

ส่งพร้อมหนังสือที่ สร. ๐๓๐๓/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๐๕
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